

Những hy sinh của những người lính

Tác Giả: Chính Biên

Thứ Năm, 29 Tháng 12 Năm 2011 15:15

Mùa Giáng Sinh năm nay, có một hình ảnh đẹp của phở biển trên Net về một cây Giáng Sinh đẹp của các cựu quân nhân Mỹ Việt được dựng lên trước Bức Tượng Đá Đen ở Hoa Thịnh Đốn để tỏ lòng thương tiếc những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến bạo tàn do của những người lính trong khi họ do.



Các cựu quân nhân Mỹ Việt dựng cây Giáng Sinh cho đồng đội trước Bức Tượng Đá Đen. (Hình: bvinh 2)

Trên ngọn cây Giáng Sinh rực rỡ đèn hoa là một huy chương cao quý của VNCH có một cựu của VNCH như một ân tình của người dân Việt trên những người nói chung và của người lính VNCH nói riêng gửi cho những người lính trước Hoa Kỳ. Những người lính trước đây đã chiến đấu ở biển và trên đất cho một miền đất mà có lẽ trước khi được chuyển đến những người lính trước đây, những thanh niên của một đất nước vẫn minh bạch, chia sẻ những bất gì về con người cũng như đất nước VN. Những người có một đời mà người lính trước đây biết rõ là miền đất này, những người dân sống trên miền đất này đang phải chịu một cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Đó là lý do để cho những người lính trước Hoa Kỳ hy sinh cuộc sống yên vui trên đất nước mình.

Nhìn lại chúng ta, chúng ta những người Việt trong đó thành phần cựu quân nhân chiếm khá đông thì hình như có người đã quên những hy sinh của người lính trước Hoa Kỳ. Họ quên không phải trong lý tưởng, trong tâm trí, mà thật là buồn thay họ quên ngay cả trong hành động.

Nên chúng ta, nhất là tập thể cựu chiến sĩ VNCH những đồng đội trước của Hoa Kỳ chúng ta có một phái đoàn trang trọng đến để một vòng hoa, dựng một cây Giáng Sinh hay cả hành một lễ nghi quân cách để tỏ lòng tri ân của chúng ta đến những người chiến sĩ đã hy sinh cho cuộc sống an vui của chúng ta ít ra cũng trong gần 20 năm trước để để cho một thế hệ người Việt lớn lên.

Đầu năm, những người lính cũ VNCH cũng không khi không nhớ đến cuộc hy sinh anh dũng của 72 chiến sĩ Hào Quân VNCH trong cuộc chiến đấu không cân sức giữa Hào Quân VNCH và Hào Quân Trung Cộng vào đầu năm 1974. Cuộc chiến đấu ở biển và trên đất này ngay cả nhà cầm quyền CSVN lúc này, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, các chính quyền đã cũng phải nhớ đến

Những hy sinh của những người lính

Tác Giả: Chính Biên

Thứ Năm, 29 Tháng 12 Năm 2011 15:15

Đã làm mất chúng ta liên lạc của chúng ta quy định VN trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Cộng đã trả lại cho chúng ta.

Nếu những người lính VNCH bỏ về miền Nam trong tự do, dân chủ và phú cường trước năm 1975, ít ra cho đến lúc này nhà cầm quyền CSVN chưa dám nói gì, thì họ cũng phải công nhận những người lính VNCH trước là những người lính chiến đấu cho đất nước và dân tộc chứ không phải chiến đấu để xây dựng cho một chính quyền, một thế chế bán độc tài dân chủ chế độ CS và nhà cầm quyền CS hiện nay.

Số thất bại của họ đã diễn ra, khó mà chữa lại được.